



ฉบับที่ 10/2562

## เรื่อง แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาสที่ 2 ปี 2562

ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาสที่ 2 ปี 2562 ขยายตัวชะลอลงจากไตรมาสก่อน โดยการอุปโภคบริโภคขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวันที่ได้รับแรงส่งจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมผ่านโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมทั้งรายได้นอกภาคเกษตรที่ขยายตัว ส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัว ตามการผลิตเครื่องตีมีแอลกอฮอล์ อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายภาครัฐหดตัว ตามรายจ่ายประจำเป็นสำคัญ ด้านผลผลิตสินค้าเกษตรหดตัว จากผลผลิตข้าวนาปรังและอ้อยโรงงาน สำหรับการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัว ทั้งการลงทุนในเครื่องจักรอุปกรณ์และการลงทุนก่อสร้าง

**ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ** อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับสูงขึ้น ตามราคาอาหารสด เนื่องจากผลผลิตได้รับความเสียหายจากสภาพอากาศที่ร้อนกว่าปกติ ด้านอัตราการว่างงานทรงตัวจากไตรมาสก่อน สำหรับภาคการเงินเดือนพฤษภาคม 2562 เงินฝากคงค้างชะลอตัวจากเดือนก่อน ทั้งธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ขณะที่สินเชื่อคงค้างขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้

**การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน** ขยายตัวต่อเนื่อง ตามการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวันที่ได้รับแรงส่งจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมผ่านโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และรายได้นอกภาคเกษตรที่ขยายตัว ขณะที่การใช้จ่ายสินค้าคงทนหมวดยานยนต์หดตัวเป็นไตรมาสแรก หลังจากที่เร่งซื้อไปในช่วงก่อนหน้า สำหรับภาคบริการด้านการท่องเที่ยว ขยายตัวต่อเนื่อง ทั้งบริการหมวดอาหารและที่พักแรม จากการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติและการจัดกิจกรรมในบางจังหวัด

**การผลิตภาคอุตสาหกรรม** ขยายตัวเล็กน้อย ตามการผลิตเครื่องตีมีแอลกอฮอล์เป็นสำคัญ จากคำสั่งซื้อของผู้ค้าส่ง ตามแนวโน้มการบริโภคที่เพิ่มขึ้น ขณะที่การผลิตน้ำตาลโดยรวมหดตัว เนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูกาลหีบอ้อย การผลิตเยื่อกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษหดตัว จากการปิดปรับปรุงสายการผลิตของผู้ประกอบการบางราย และการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หดตัวต่อเนื่อง ตามการปรับลดสินค้าคงคลังของผู้ค้าจากต่างประเทศ

**การใช้จ่ายภาครัฐ** หดตัว ตามรายจ่ายประจำ จากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่รายจ่ายลงทุนขยายตัว จากหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท

**รายได้เกษตรกร** หดตัว จากผลผลิตสินค้าเกษตรเป็นสำคัญ ตามผลผลิตอ้อยโรงงานที่ได้มีการเร่งนำอ้อยเข้าหีบในช่วงต้นฤดูกาลหีบอ้อย และผลผลิตข้าวนาปรังที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ด้านราคาสินค้าเกษตรหดตัวเล็กน้อย จากราคาอ้อยโรงงานและมันสำปะหลัง ตามการชะลอคำสั่งซื้อของผู้ค้าในต่างประเทศ

**การลงทุนภาคเอกชน** ชะลอตัว ทั้งการลงทุนในเครื่องจักรอุปกรณ์และการลงทุนก่อสร้าง โดยการลงทุนในเครื่องจักรอุปกรณ์ชะลอลง จากการนำเข้าสินค้าทุนในหมวดอิเล็กทรอนิกส์และ อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม สอดคล้องกับการผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่หดตัว ด้านการลงทุนก่อสร้างชะลอลง จากการก่อสร้างที่อยู่อาศัยและโรงงานอุตสาหกรรม

**มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากร** ขยายตัว ตามการส่งออกเป็นสำคัญ โดยการส่งออกไปจีนตอนใต้ ขยายตัวในหมวดผลไม้ ตามความต้องการของผู้บริโภคและปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น การส่งออกไป สปป. ลาว ขยายตัวในหมวดเครื่องดื่ม และปศุสัตว์มีชีวิตเพื่อส่งต่อไปประเทศเพื่อนบ้าน และการส่งออก ไปกัมพูชาขยายตัวดีในหมวดเครื่องดื่ม ตามความต้องการบริโภคในกัมพูชา ขณะที่การนำเข้าหดตัว ตามการนำเข้าจากเวียดนามในหมวดมือถือ/อุปกรณ์ จากการแข่งขันด้านราคาและเทคโนโลยีของคู่แข่ง และส่วนหนึ่งจากฐานที่สูงในปีก่อนที่มีการเปิดตัวรุ่นใหม่หลายรุ่น และการนำเข้าจากจีนตอนใต้ชะลอลง จากมือถือ/อุปกรณ์ หลังจากแรงไปมากในไตรมาสก่อนที่มีการเปิดตัวรุ่นใหม่หลายรุ่น

**ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ** อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 1.12 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน จากราคาอาหารสด โดยเฉพาะผักเป็นสำคัญ เนื่องจากผลผลิตได้รับความเสียหายจากสภาพอากาศ ที่ร้อนกว่าปกติ ด้านอัตราการว่างงานทรงตัวจากไตรมาสก่อน

**ภาคการเงิน** เงินฝากคงค้างของสถาบันการเงินเดือนพฤษภาคม 2562 ชะลอตัวจากเดือนก่อน ทั้งธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ส่วนหนึ่งจากการแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้นของผู้ฝากเงิน (search for yields) ด้านยอดสินเชื่อคงค้างขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน โดยสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ ขยายตัวต่อเนื่อง จากสินเชื่อที่ให้แก่ภาคธุรกิจเพื่อใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ขณะที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจทรงตัว

ธนาคารแห่งประเทศไทย

1 สิงหาคม 2562

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค

โทร. 0-4391-3542

E-mail: WatcharR@bot.or.th